

๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) (๕ เดือนหลัง)

๑.๒ มีเอกสารสรุปการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ของหน่วยงาน

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (BCP) ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า แผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่องฯ เพื่อให้ “กองแผนงาน” เตรียมความพร้อมองค์กร และสามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โรคระบาด หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ทำให้สภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว ส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

การที่หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และทำให้กระบวนการที่สำคัญ (Critical Business Process) กลับมาดำเนินงานได้อย่างปกติในระดับการให้บริการที่กำหนดไว้ รวมทั้ง ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้ กองแผนงาน กรมอนามัย จึงได้จัดทำแผน BCP ขึ้น

- การสรุปผลการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ของหน่วยงาน คือ มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อหารือและจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) กองแผนงาน ในช่วงที่ ๑ (ข้อที่ ๑ - ๗) และนำเสนอแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ในที่ประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔



และการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อหารือและจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) กองแผนงาน ในช่วงที่ ๒ (ข้อที่ ๘ - ๑๒) และนำเสนอแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ในที่ประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ของกองแผนงาน ให้ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ กองแผนงานได้รับทราบและเป็นการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ

